
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มติชน (4ก.ย.60) 

การแก้พ.ร.บ.หลกัประกันสุขภาพฯ 

   -เสนอข่าว นพ.เชิดชัย ตันตศิิรินทร์ อดีตหัวหน้าศนูย์โรคหัวใจสิริกิติ์ ม.ขอนแก่น กล่าวถึงขอ้เสนอแยกเงนิเดือน

บุคลากรสาธารณสุขออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว วา่ ต้องแสดงภาระงานให้ชัดเจนท้ังของสธ. มหาวิทยาลัย กองทัพ 

มหาดไทย เทศบาล กทม. หากแยกเงินเดือนเฉพาะในสว่นของสธ. เท่ากับเป็นการท างานโดยไม่วางแผนและมีโอกาสจะ

ไปทับซ้อนกับหนว่ยงานอ่ืน ซึ่งถ้ามีการแยกเงินเดือนออกไปจรงิ ปัญหาจะเกิดข้ึนกับรพช. ท่ีแพทย์หรือบุคลากรใน

ระบบไม่ต้องการไปอยู ่ ขณะทีร่พ.ใหญ่มีภารกิจมากก็ต้องการดึงคนเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆ ท าให้ขาดบุคลากรท าหน้าที่

บริการปฐมภูมิในแต่ละท้องถ่ิน ขาดแพทย์ประจ าครอบครัว ท้ังนี้ จากการตรวจรพ.เอกชนท่ีเข้าร่วมในโครงการผ่าตัด

หัวใจ พบว่าหลายแห่งมีสถานท่ีและแพทย์พยาบาลเหลือ ควรใชป้ระโยชน์โดยจ่ายค่าบริการให้อย่างสมเหตุสมผล 

 การคัดเลือกผู้บริหาร สธ. 

มติชนออนไลน ์
(2 ก.ย.60) 

   -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าววา่ ได้ลงนามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่าน

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนพ.สสจ./ผู้อ านวยการรพศ./รพท. ในสป.สธ. ลงวนัท่ี 1 ก.ย. 2560 

หลังเปิดรับสมัครคัดเลือก 23 ต าแหน่ง ตัง้แต่วนัท่ี 20 -31 ก.ค. 2560 และมีผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการ

พิจารณา 60 คน ซึง่ขึ้นบญัชีไว้ได้ 2 ป ีโดยใน 60 คนนี้จะมีการพิจารณาสรรหาให้ได ้23 ต าแหน่ง แบ่งเปน็ นพ.สสจ. 

10 ต าแหนง่ และผอ.รพศ./รพท. 13 ต าแหนง่     โดยการคัดเลือกจะเปน็ไปตามการปฏิรูปใหม่ท่ีรมว.สธ.ประกาศ  
    เบ้ืองต้น นอกจากการสรรหาจากบุคคลท่ีผ่านการคัดเลือก 60 คน อาจต้องพิจารณาความเหมาะสมในบางกรณี เช่น 

รพศ.ซึ่งเปน็รพ.ขนาดใหญ ่ จ าเปน็ต้องคัดเลือกผู้อ านวยการจากรพ.อ่ืนท่ีมีประสบการณ์ ซึง่นา่จะมีการโยกย้ายด้วย 

โดยจะวางเกณฑ์ต่างๆ ไว้ และรอปลัด สธ. คนใหม่ เป็นผู้พจิารณาคัดเลือก  

เว็บไซต์คมชัดลึก 
(2 ก.ย.60) 

 

    -เสนอบทความ เปิด “8 อรหันต”์ กุมอ านาจตั้งผอ.รพศ./รพท.-สสจ.ทั่วประเทศ ว่า คณะกรรมการท่ีจะ

พิจารณาการย้ายผอ.รพศ./รพท. รวมถึงนพ.สสจ. ประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่ 1.ปลัด สธ. 2.รองปลัด สธ. ด้าน

บริหาร 3.รองปลัด สธ. ด้านพัฒนาการแพทย์ 4.รองปลัด สธ. ด้านพัฒนาการสาธารณสุข 5.รองปลัด สธ. ด้าน

สนับสนุนงานบริการสุขภาพ 6.ผู้ทรงคุณวฒุิด้านบริหารงานบุคคล (เกษียณอายุราชการแล้ว) 7.ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงเขตสุขภาพที่ 1-12 และ 8.ประธานชมรมนพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. โดยการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 
อยูช่่วง 2-6 ต.ค. 2560 จะพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีจะได้รับการย้ายและแต่งตั้งใหม่ จากนั้นให้มีการแสดงวิสัยทัศน ์

ภารกิจในการบริหารรพ.ท่ีจะได้รับแต่งตั้ง รวมถึงแนวคิดในการพัฒนา โดยผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.รพ.คร้ังแรก 

จะไม่ให้ขึ้นด ารงต าแหนง่ท่ีเดิม ยกเว้น รพ.ในจงัหวัดท่ีห่างไกลและทุรกันดาร จากนั้นการประชมุคร้ังท่ี 2 ช่วง 9-13 

ต.ค. 2560 จะคัดเลือกผู้ท่ีจะย้ายและแต่งตั้งใหม่เพื่อเสนอผู้มีอ านาจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ คาดวา่มีผลในวนัท่ี 16 ต.ค. 

2560 
    ท้ังนี ้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลดั สธ. จะเกษียณอายุราชการ และครม.เห็นชอบใหน้พ.เจษฎา โชคด ารงสุข เปน็ปลัด 

สธ. คนใหม่ และรองปลัด สธ.ใหม่ ดังนี ้1.นพ.มรุต จิรเศรษฐสริิ 2.พญ.พรรณพิมล วปิุลากร 3.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิ

วงศ์ 4.นพ.โอภาส การย์กวนิพงศ์ สว่นต าแหน่งผู้ตรวจราชการฯ ใหม่ 2 คน คือ นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ และนพ.

เจษฎา ฉายคุณรัฐ ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลท่ีเป็นบุคคลเกษียณอายุราชการแล้ว คาดว่าน่าจะเป็นนพ.
ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัด สธ.  ประธานชมรมนพ.สสจ. คือ นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล นพ.สสจ.ชลบุรี และประธานชมรมผอ.

รพศ./รพท. คือ นพ.ธานนิทร์ สวีราภรณ์สกุล ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา 

เพจ Dr.Dark 
(2 ก.ย.60) 

    -โพสต์ลิงก์ข่าว “รมว.สธ.เตรียมออกประกาศใชว้ิธีการสรรหาผอ.รพ. แทนการแต่งตั้ง” พร้อมข้อความว่า ใครเขา้ใจ 
อธิบายทีว่าจะดีกว่าเดิมอย่างไร 

 
Hfocus 

พกส.ถูกตัดสทิธิสอบ ขรก. 
     -เสนอข่าว ศาลปกครองชัน้ตน้พิพากษาชี้พกส.บ้านสันป่าปว๋ย จ.ตาก มีคุณสมบัติสอบบรรจุข้าราชการสธ.ได้ หลัง

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที ่2-4 กันยายน 2560 
ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th/iprg/ 

 

http://pr.moph.go.th/iprg/


                                                             สรุปข่าววันท่ี 2-4 กันยายน 2560 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

(2 ก.ย.60) 
 
 

สอบผ่านแล้วถูกตัดสิทธิ อ้างวฒุิการศึกษาไม่ตรงคุณสมบัติ โดย นายประภาส วงศ์ขมิ้น  พกส. ต าแหน่งพนักงาน

บริการ รพ.สต.บ้านสันป่าปว๋ย จ.ตาก กล่าววา่ ค าพิพากษาดงักลา่ว สืบเนื่องมาจากท่ีตนได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองเม่ือ

วันท่ี 13 ก.ค. 2559 จากกรณีท่ีสป.สธ.ออกประกาศเม่ือ 10  มี.ค. 2559 ตัดรายชื่อผู้จบการศึกษาอนุปริญญา

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนตาก ท่ีผ่านการสอบบรรจุข้าราชการต าแหนง่เจา้พนักงานสาธารณสุข ท้ังภาค 

ก. ข. และ ค. ในพืน้ท่ีเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 รวม 9 คน โดยระบุเหตุผลว่า วฒุิการศึกษาไม่ตรงกับคุณสมบัติการเปิด
สอบบรรจุ ท าให้ถูกตัดโอกาสก้าวหนา้การท างาน และไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึง่ก่อนหนา้นีเ้คยท าหนังสือขอความ

กระจ่างต่อสป.สธ.แล้ว แต่ไม่ไดร้ับการชี้แจงใดๆ 
      หลังจากนี้ ศาลปกครองคงมีหนังสือแจ้งค าพิพากษาไปยงัสป.สธ. ไม่อยากให้ สป.สธ.อุทธรณ์ต่อ และขอใหเ้พิ่ม
รายชื่อบรรจุข้าราชการท่ีตัดออกพร้อมจัดสรรต าแหน่งให้แทน แต่หากสป.สธ.อุทธรณ ์ คงต้องต่อสู้ตามกระบวนการใน

ชั้นศาลต่อไป ท้ังนี ้ การท่ีสป.สธ.ตัดสิทธิโดยอ้างว่าเปน็การเปิดเทียบวุฒิจากต่างประเทศเท่านั้น มองวา่เป็นการกีดกัน
และปิดโอกาสสถาบันที่ไมใ่ช่วิทยาลัยในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 
ผู้จัดการสุดสัปดาห ์

(2 ก.ย.60) 

รพ.เอกชนออกจากประกันสังคม 

  -เสนอบทความ รพ.เอกชนช่ิงประกันสังคม วิกฤตสาธารณสขุ "มนุษย์เงินเดือน" ว่า หลายภาคส่วนจับตาว่าจะมี

การใช้ ม.44 มาแก้ปัญหาหรือไม่ แต่จากการให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา้ 

คสช. ระบวุ่า เป็นเรื่องของสปส.ท่ีจะหาทางแก้ปัญหา และใหผู้้ประกันตนหารพ.ใกลเ้คียงท่ีมีประกันสงัคมไปก่อน 

ดังนัน้ การบริหารระบบสาธารณสุขของสปส.จะเป็นไปในทิศทางใด เปน็หนึ่งประเด็นร้อนท่ีต้องตดิตามกันอย่างใกล้ชิด 

 
ช่อง 3 

(2 ก.ย.60) 

ขรก.ลวนลามลูกจา้ง 
  -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  รองปลัด สธ.  กล่าวถึงความคืบหน้าสอบข้าราชการลวนลามลูกจ้างวา่ ขณะนี้

ข้าราชการท้ัง 2 คนท่ีเก่ียวกับเรื่องนี้  ท้ังในสว่นผู้ถูกร้องเรยีนโดยตรงและผู้บังคับบัญชาทีเ่พิกเฉย ได้มีการเซ็นต์

รับทราบ  การสอบวินัยร้ายแรง และไม่ร้ายแรงแลว้  และได้เริ่มกระบวนการสอบ  คาดวา่น่าจะทราบผลภายในสิน้เดือน 

ก.ย.นี้ 

 พ.ร.บ.นมผง 

โพสต์ทูเดย์ มติชน 

ไทยรัฐ สยามรัฐ  
กรมประชาสัมพนัธ์ 
ผู้จัดการออนไลน ์

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์ สวท. 
ส านักข่าวไทย ช่อง 7,9 

(2 ก.ย.60) 
 
 

  -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาด

อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ท่ีก าลงัจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 8 ก.ย.นี ้ วา่ เปน็กฎหมายฉบับแรกของ

ประเทศไทยเพื่อการคุ้มครองทารก เพราะมีขึ้นเพื่อควบคุมการส่งเสริมการตลาด ให้สามารถเอาผิดผู้ท่ีท าการโฆษณา

ลด แลก แจก แถม นม อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็กท่ีอายุต่ ากว่า 3 ปี ท้ังจ าและปรับ ซึ่งเดิมประเทศไทยไม่

เคยมีการควบคุมเรื่องนี ้ ท าใหเ้กิดความเข้าใจผิดวา่นมผงมีสารอาหารมากกว่านมแม่ ท าใหเ้ดก็ไทยขาดโอกาสที่จะ

ได้รับนมแม่ จนเกิดปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยท้ังรา่งกายและจิตใจ เชื่อว่าหลงัพ.ร.บ.บังคับใช้ จะเปน็เคร่ืองมือส าคัญ

ในการสง่เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามสูตร 1-6-2 ขององคก์ารอนามัยโลก คือ เด็กได้กินนมแม่ตั้งแต่ 1 ชม.แรก

หลังคลอด เด็กได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวนาน 6 เดือน และกินต่อเนื่องคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ป ี ไม่ต่ ากวา่

ร้อยละ 50 

    ดา้น นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาลที่ผลักดันจนเกิดกฎหมายฉบับนี้ เชื่อว่าหาก

พ.ร.บ.นมผงมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง ควบคู่กับความรู้ความเขา้ใจของประชาชนและสังคม จะเพิ่มโอกาสการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ตามสูตร 1-6-2 ส าเร็จเพิ่มข้ึน 2.5 เท่า หลงัจากนี้จะตั้งคณะกรรมการ เพื่อสรรหาผูท้รงคุณวุฒิมาก าหนด

รายละเอียดและออกประกาศภายใต้อ านาจพ.ร.บ. ซึ่งท่ีส าคัญมี 2 ฉบับ คือ เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าทีใ่นทุก

จังหวัดทัว่ประเทศ เพื่อควบคุมให้เกิดการด าเนนิการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเรื่องประกาศอ านาจตามมาตรา 

49 ท่ีให้อ านาจฝ่ายบริหารในการเปรียบเทียบปรับในความผิดตามพ.ร.บ.นี้ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะประชุมวันท่ี 18 

ก.ย.นี้ 

โพสต์ทูเดย์ 
(2 ก.ย.60) 

   -เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลศิวไิลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าววา่ กฎหมายไม่ได้ห้ามโฆษณาแค่บริษัทนมผง 

แต่ใช้ค าว่าผูใ้ด ดงันัน้จึงหมายรวมถึงทุกคนไม่สามารถโฆษณานมผงส าหรับทารกได้ โดยเฉพาะแม่ดาราโพสต์ภาพนม

ผง จะเข้าข่ายผิดเหมือนการโพสต์ภาพคู่น้ าเมา 

เว็บไซตไ์ทยรัฐ  
ผู้จัดการออนไลน ์
(2 ก.ย.60) 

   -เสนอข่าว ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ผู้ชว่ยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงสิง่ท่ีท าได้หรือไม่ได้หลัง

กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ ได้แก่ 1.ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์

ส าหรับทารกเด็กเล็กและอาหารเสริมส าหรับทารกอย่างชัดเจน 2.ห้ามโฆษณาอาหารส าหรับทารกอายุ 0-12 เดือน แต่
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สามารถโฆษณาอาหารส าหรับเดก็เล็กอายุ 1 ปีขึ้นไปได้ แต่ตามประกาศอย. ยังห้ามใช้เด็กอายุต่ ากว่า 3 ขวบ เปน็พรี

เซ็นเตอร์และห้ามส่งเสริมการตลาด 3.บุคลากรทางการแพทย์ต้องไม่รับสิ่งของจูงใจ และ 4.ห้ามบริษัทนมผงมาออกบูธ

ในโรงพยาบาล 

 โรคหิดระบาดเรือนจ าเกาะสมุย 

มติชน 
(2 ก.ย.60) 

 

  -เสนอข่าว นางยิ่งพิณโญ โมราพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย น าทีมแพทย์เจ้าหน้าที่ส านักระบาดวิทยา 

สคร.ท่ี 11 นครศรีธรรมราช และรพ.เกาะสมุย รักษาผู้ต้องขงัท่ีปว่ยเป็นโรคหิด  พร้อมเก็บข้อมูลของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ

โรคหิดอย่างละเอียด โดยทีมแพทยไ์ด้เข้าไปตรวจความสะอาดภายในห้องประกอบอาหาร รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ี

ผู้ต้องขังหญงิใช้รว่มกัน ซึง่ไม่พบผู้ต้องขังหญิงติดเชื้อโรคหิด สว่นท่ีแดนชาย ได้คัดผู้ต้องขังชายท่ีติดเชื้อโรคหิดมาให้

แพทย์ตรวจอย่างละเอียด พร้อมท าประวัติและเก็บตัวอย่างเชื้อโรคไปตรวจ    ท้ังนี ้ ได้แนะน าใหผู้้ต้องขังที่ติดเชื้อโรค

หิดระหว่างการรักษา แยกเสื้อผา้ ผ้าเช็ดตวั เคร่ืองนอน และของใช้ท่ีมีการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ไม่ใหป้ะปนกับ

ผู้ต้องขังคนอ่ืน และท าความสะอาดโดยแช่น้ าร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 60 องศาเซลเซียส ผึ่งแดดให้แห้ง ส่วนสิ่งของท่ี

น ามาซักล้างไม่ได ้แนะน าใหใ้ส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้มิดชิด ทิ้งไวป้ระมาณ 3 วนั เพื่อให้ตัวหดิตาย และควรตัดเล็บ

สั้น ไม่แกะหรือเกาแผล 

 

เพจ Drama addict 

(3ก.ย.60) 
ไทยรัฐ(4 ก.ย.60) 

ไข้หวัดใหญ่  
    -น าเสนอข้อมูลเตือนให้ระวงัโรคไข้หวัดใหญ่ สว่นกลุ่มเสี่ยงควรไปฉีดวัคซนีป้องกัน เนื่องจากมีผู้ล้ีภัยชาวพม่าใน

ศูนย์อพยพแม่หละ อ. ท่าสองยาง จ.ตาก ป่วยเปน็ไข้หวัดใหญ ่ H1N1 ไปเสียชวีิตท่ีรพ.แม่สอดพร้อมกับลูกในท้อง 

นายอ าเภอแม่สอดสั่งปิดศนูย์อพยพ พ่นยาฆ่าเชื้อและหา้มบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าศนูย์อพยพ 14 วัน  

  -ขณะทีมี่รายงานข่าวจาก INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE ว่า นางต่อต่อโตง อายุ 45 ปี ผู้หนีภัยจาก

การสู้รบในศนูย์อพยพบ้านแม่หละ เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญส่ายพันธุ์ H1N1 พร้อมลูกในท้องท่ีแม่สอด โดยมีการ

ยืนยันผลตรวจจากศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 จ.พิษณุโลก 

 

เดลินวิส์ ข่าวสด 

(4ก.ย.60) 

โรคมือเทา้ปาก 
  -เสนอข่าว ด.ญ.กัญธีร์รา ปัญญา หรือน้องน้ าเหนือ วัย 3 ขวบ 2 เดือน น.ร.ศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.ท้องฟ้า อ.บ้าน

ตาก เสียชีวิตด้วยโรคมือเท้าปาก นางวาสนา ผู้เป็นย่า เปิดเผยว่า ก่อนหน้า 1 สัปดาห์มีโรคมือเท้าปากระบาดในศูนยฯ์ 

น้องน้ าเหนือได้รับเชื้อและเข้ารับการรักษาที่รพ. 2 วัน ก่อนจะเสยีชีวิตด้วยอาการช็อกหัวใจหยุดเต้น 

 

เว็บไซต์มติชน 

(4ก.ย.60) 

ไก่ตายผิดปกต ิ

    -เสนอข่าว ไก่พืน้บ้านท่ีเลี้ยงในพืน้ท่ี ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์เกิดลม้ตายยกเล้า ชาวบ้านหวั่นเกรงโรค

ไข้หวัดนก แต่ส่วนใหญช่าวบ้านจะเก็บซากไกฝ่ังดนิ ไม่กล้าน าไปท าอาหารรับประทาน โดยยังมีอีกหลายหมู่บ้านและอีก

หลายอ าเภอไก่ตายแบบเดียวกันนี้มาเกือบสัปดาห์แลว้ แต่ไม่มีส่วนราชการไหนจะแจง้เตือนโดยเฉพาะปศุสัตว์ ท าให้

ชาวบ้านไม่ได้ระมัดระวงัหรือหาวธีิป้องกันสัตว์เลี้ยง 

 

ไทยรัฐ  

คอลัมน์สารพันปัญหา

(4ก.ย.60) 

บุหรี ่

  -เสนอจดหมายจาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กล่าวว่า เหน็ด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายภาษีสรรพสามิตในวนัท่ี 

16 ก.ย. 2560 กระทรวงการคลังจะได้ก าหนดโครงสรา้งและอัตราภาษีใหม่ท่ีจะช่วยลดช่องทางท่ีบริษัทบุหรี่จะผลิต

บุหรี่ราคาถูกออกสู่ตลาด 

 

เดลินวิส์ คอลัมน์หมาย

เหตุสีบานเย็น 
(4ก.ย.60) 

ภาษีค่าความหวาน 

   -เสนอบทความว่า กฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีค่าความหวานในกลุ่มเคร่ืองดื่มท่ีก าลังจะมีผลใช้เรว็ ๆ นี ้ มี

ประเด็นว่าครอบคลุมไปถึงร้านชา กาแฟ ท่ัวประเทศดว้ยหรือไม่ ท้ังนี ้ กรมสรรพสามิตมีระยะเวลาให้เอกชนไดป้รับตัว 

โดยใช้การจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าเชื่อว่าจะท าใหเ้กิดการปรับกลยุทธ์การตลาดและปรับปรุงสูตร เพื่อรองรับเทรนด์รัก

สุขภาพท่ีมีการรณรงค์กันมากข้ึน   

 ผู้ป่วยรอหมอท าแผล 5ชม. 

Amarin TV(3ก.ย.60)    -เสนอข่าว ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊คชื่อ chanida Aom ได้โพสต์ภาพลงในเพจ Lampang City ระบุว่า คณุยายเกิดอุบัติเหตุตก

บันได มีบาดแผลบริเวณศีรษะ กู้ภัยน าส่งรพ.ล าปาง ถูกน าตัวเขา้ห้องฉุกเฉิน รอนาน 3 ชม.ยังไม่มีแพทยม์าตรวจ โดย

หลังมกีารโพสต์ลงในเพจดงักล่าว ผู้บริหารของรพ.ได้ทราบเรือ่ง จึงประสานให้แพทย์รีบเยบ็บาดแผลจ านวนกว่า 

30 เข็ม รวมระยะเวลาที่คนไข้ต้องรอนานกว่า 5 ชั่วโมง พร้อมท้ังได้ร้องขอให้ลบภาพดังกล่าวออกจากเฟซบุ๊ก ซึ่งทาง

ญาติยินยอมท าตาม และมีความพึงพอใจในระดับหนึง่ 
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ไทยรัฐ 

(3ก.ย.60) 

    -เสนอข่าว นพ.บรรเจิด นนทสูติ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ล าปาง พร้อมคณะแพทย์พยาบาลที่ท าการรักษา ให้

ข้อมูลยืนยันว่า ได้ท าการรักษาตามข้ันตอนในเวลาทีเ่หมาะสม ไม่ได้ช้าอย่างท่ีสื่อลงขา่ว ตั้งแตเ่ริ่มรับตัวผู้บาดเจ็บท่ีห้อง

ฉุกเฉนิ ท้ังการท าความสะอาดบาดแผล การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประเมินอาการจากแพทย์เฉพาะทางเอกซเรย์ แต่

เนื่องจากบาดแผลมีบาดแผลขนาดใหญ่ จงึต้องรอแพทย์ศัลยกรรมมาเย็บให้ ซึ่งอาจใชเ้วลาเนื่องจากผู้ปว่ยมีโรค

ประจ าตัวจงึดิ้นรนไม่ให้ความร่วมมือ ต้องให้แพทย์เฉพาะทางท่ีเคยรักษาโรคประจ าตวัมาจัดยาให้เพื่ออยู่ในอาการสงบ 

แต่ระหว่างนัน้ญาติผูป้่วยได้ถ่ายรูปแล้วน าไปโพสต์ท้ังท่ีไม่ได้รู้ขั้นตอนการรักษา ท าให้รพ.เสียชื่อและแพทย์ท่ีท างาน

ด้วยความตั้งใจเสียขวัญก าลงัใจ ขอฝากสื่อโซเชียลว่าการแชร์สิง่ท่ีไม่เปน็ความจริงสง่ผลกระทบต่อจิตใจของคนท างาน 

 

โพสต์ทูเดย์ คอลัมน ์

ทีเด็ดเอสเอ็มอี 

(4ก.ย.60) 

เคร่ืองส าอาง 

   -เสนอบทความว่า ปัจจุบันเคร่ืองส าอางที่จ าหน่ายในประเทศไม่มีการควบคุมก ากับอย่างจริงจัง ไม่มีการตรวจสอบ

โรงงานผลิตและตวัสินค้าอย่างแท้จริง ยังใช้ระบบเดิมคือใหผู้้ประกอบการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์แล้วขายได้ 

หากมีความเสียหายเกิดข้ึนถือว่าเป็นความผิดของผู้ประกอบการ ไม่เก่ียวกับหนว่ยงานก ากับ เพราะไม่ไดเ้ป็นผู้รับรอง

หรือยืนยันว่าถูกต้องปลอดภัย ผู้บริโภคต้องเสี่ยงเอง ขอแนะน าให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ รวบรวมผู้ประกอบการ

สมุนไพรไทยกลุ่มเคร่ืองส าอางมาพัฒนาต่อยอดน าร่อง 1-200 ราย น าสินค้ามาตรวจวิเคราะห์มาตรฐานและประกาศ

ให้ผู้บริโภคม่ันใจ สว่นรายท่ีไม่ผ่านมาตรฐานให้เรง่แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง  
 ร้องเรียน สายด่วน 1323 

เพจ Drama-addict 
(2 ก.ย.60) 

  -โพสตข์้อความว่า ได้แนะน าให้คนท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต โทรไปท่ีสายด่วน 1323 ปรากฏวา่ หลายคนบ่นเป็นเสียง
เดียวกันว่า โทรไปแล้วไม่เหน็มีคนรับสายเลย  เข้าใจว่าเจ้าหนา้ที่อาจมีน้อย  แต่ถ้ายังไม่พร้อม  ฝากถึงหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง วา่ ยงัไม่ต้องประกาศวา่รับสาย 24 ชม.ก็ได้  ก าหนดเวลาท าการไวใ้ห้ชัดเจน  คนจะไดไ้ม่โทรไปเสียเท่ียวแล้ว

เสียความรู้สึก  แต่ถ้าจะให้ด ี ฝากภาพรัฐช่วยเพิ่มก าลังคนให้ฮอทไลน์หน่อย  ไม่ก็ท าเพจหือท าช่องทางสื่อสารให้มัน

ชัดเจน ให้คนเข้าถึงงา่ย  แบบเปดิเพจแล้วให้ เจาหน้าที่ออนไลนใ์นเพจ  จะช่วยคนได้อีกเยอะ 

 

เดลินวิส ์
(4 ก.ย. 60) 

บริการจิตเวช 

    -เสนอบทความ ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. อ้างอิงถึงข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ปี 

2551 ว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอยู่ราว 1.2 ล้านคน แต่มีผู้ป่วยท่ีได้เข้ารับการรักษาเพียง 1.5 แสนคน

เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีตัวเลขท่ีน่าตกใจคือ ในจ านวนของผู้ท่ีมีปัญหาจากการดื่มสุราราว 5.3 ล้านคนนั้น พบว่ามีเพียง 

1.2 แสนคนที่ได้เข้ารับการบ าบัดรักษา ซึ่งข้อมูลตัวอย่างนี้สะท้อนได้ว่า การเข้าถึงบริการทางจิตเวชยังคงมีข้อจ ากัด 
    ขณะท่ี รศ.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ นักวิจัย สวรส. จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้สะท้อนผ่านทางรายงานวิจัยไว้ว่า ท่ีผ่านมามีผู้ป่วยทางจิตได้เข้ารับบริการน้อยมาก เม่ือ

เทียบกับสัดส่วนจ านวนผู้ป่วยทางจิตเวช อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวนี้ก็สอดคล้องกับท่ีทางองค์การอนามัยโลก เคยมี

การประเมินไว้ คือ ประเทศท่ีมีรายได้ต่ าถึงปานกลางนั้น จะมีผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงเพียง 1 ใน 10 เท่านั้นท่ี

สามารถเข้ารับบริการได้ โดยอุปสรรคนั้นก็มีท้ังปัญหาจากผู้ป่วยและญาติเอง เช่น ผู้ป่วยไม่ยอมรับว่าตนเองป่วย, การ
เป็นภาระของญาติท่ีจะพาตัวเข้ารับการรักษา และ ปัญหาความขาดแคลน อาทิ การขาดแคลนสถานพยาบาล และ

บุคลากรท่ีจะให้บริการ รวมถึงปัญหาของระบบบริการโดยรวม และก็รวมถึงปัญหาจากเรื่องการมีงบประมาณไม่

เพียงพอในการจัดการปัญหา   
     กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ก าหนดนโยบาย ควรท่ีจะให้ความส าคัญในการลงทุนด้านงบประมาณ และพัฒนา

ระบบบริการด้านสุขภาพจิตในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น เช่น พัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยแบบบูรณาการระหว่าง

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และหน่วยบริการปฐมภูมิ , ควรส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ในการค้นหาและคัดกรองการเจ็บป่วยทางจิตเวชระดับชุมชน รวมไปถึงอ านวยความสะดวกใน

การส่งต่อ เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่-ลดช่องว่าง เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้เข้าถึงบริการมากขึ้น          ด้วยแนวทาง

แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างยั่งยืน ช่วยลดภาระงบประมาณในระยะยาว 

 

เดลินวิส์(3 ก.ย.60) 

ปัญหาการฆา่ตัวตาย 

    -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร ์และกล่าวว่า สธ.เรง่

พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ผูป้่วยท่ีมีปญัหาทางจิตเวชสามารถเขา้ถึง

การบริการรักษา มีโอกาสรับการรักษาใกล้บ้าน และเชื่อมโยงการส่งต่อเพื่อการรักษาในระดับสงูขึน้จนถึงรพ.เฉพาะทาง 

19 แห่งท่ัวประเทศ ตัง้เป้าหมายภายในปีนี ้ ผู้ปว่ยโรคจิตเภทต้องเข้าถึงบริการไดไ้ม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 68 ผู้ป่วยโรค
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สื่อ ประเด็นข่าว 

ซึมเศร้าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 โรคสมาธิสั้นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 5 และยังมีเป้าหมายส าคัญในการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัว

ตาย โดยตั้งเป้าไวไ้ม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน  

 
มติชน 

(4 ก.ย. 60) 

แบบคัดกรองตรวจสมองเสื่อม 

     -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยท่ีมีสัดส่วน

เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว คาดว่าในปี 2573 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว โรคท่ีจะมีความส าคัญเพิ่มขึ้น

ตามลักษณะสังคมผู้สูงอายุคือโรคสมอง  สาเหตุท่ีพบมากท่ีสุดเกิดจากโรคอัลไซเมอร์ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเป็น
ภาระต่อผู้ดูแลอย่างมาก กรมสุขภาพจิตจึงได้พัฒนาแบบตรวจคัดกรองง่ายๆ เพื่อให้ผู้ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

น าไปใช้ได้ เช่น อสม. อสค. หรือประชาชนท่ัวไปท่ีมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน ทั้งท่ีช่วยเหลือตนเองได้และนอนติดเตียง หรือ

อยู่ติดบ้าน แบบคัดกรองโรคสมองเสื่อมดังกล่าวมีจุดเด่นคือ สั้น ใช้ง่าย ใช้ข้อค าถามเพียง 4 ค าถาม เพื่อประเมิน

สภาวะของสมอง ทั้งเรื่องความจ า  ความคิด พฤติกรรม รวม 8 คะแนน สามารถประเมินและรู้ผลภายใน 4 นาที การ

แปลผล หากได้ต่ ากว่า 5 คะแนน แสดงว่าอาจมีปัญหาการท างานของสมอง จะต้องส่งพบเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อรับ

การวินิจฉัยและรักษาต่อเนื่อง แบบทดสอบนี้ได้น าไปทดสอบใช้ในภาคสนาม   พบว่ามีความแม่นย าสูงตาม

มาตรฐานสากล โดยกรมสุขภาพจิตจะเริ่มใช้ท่ัวประเทศตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป  

 คลินิกหมอครอบครัว 

แนวหน้า 
(2 ก.ย.60) 

   -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ตรวจเยี่ยม รพ.ขอนแก่น แลกล่าวว่า สธ.มีนโยบาย

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้รพ.ขนาดใหญ่ทุกแห่งปรับระบบบริการ เชื่อมโยงบริการตติยภูมิสู่ปฐมภูมิ 

เพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้านมากข้ึน ลดความแออัดในรพ.แม่ข่าย 
    ส าหรับรพ.ขอนแก่นไดป้รับระบบบริการ โดยแยกคลินิกผู้ป่วยนอกออกนอกรพ. และปิดคลินิกผู้ป่วยนอกท่ัวไป 

(OPD Walk-in) รวมท้ังผู้ปว่ยเรือ้รังที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยให้ไปรับบริการท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิตามท่ีก าหนด ใน
ระยะแรก ปี 2554-2558 จัดบริการในเครือข่ายย่อยท่ีเปน็ศนูยแ์พทย์ ซึ่งได้รับการพัฒนาใหเ้ปน็คลินิกหมอครอบครัว 

4 เครือข่าย ได้แก่ ศนูย์แพทย์มิตรภาพ, วัดหนองแวงพระอารามหลวง, ชาตะผดุง และประชาสโมสร มีผู้รับบริการ
เฉลี่ยศนูย์ละ 150-250 รายต่อวัน ท าให้คลินิกหมอครอบครัวสามารถบริการผู้ป่วยนอกให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีได้ถึง 

26,621 คนต่อเดือน หรือ 319,451 คนต่อปี ลดระยะเวลาการรอคอยจาก 184 นาท ีท่ีรพ.ขอนแก่น เหลือเฉลี่ย 47 
นาท ีท่ีคลินิกหมอครอบครัว สัดส่วนการมารับบริการระหวา่งหนว่ยบริการปฐมภูมิเครือข่ายกับรพ.แม่ข่ายคิดเป็น 74 : 

26 

เดลินวิส์(4 ก.ย.60) 
 

  -เสนอภาพขา่ว นพ.พิสิฐ  พรหมค า ผอ.รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี อมรเทพ เพียเฮียง นายกอบต. ท่าดินด า ร่วมเปิด

คลินิกหมอครอบครัว ที่สถานีอนามัย อบต.ท่าดิน ด า อ าเภอชัยบาดาล  จงัหวัดลพบุรี 

มติชน(3ก.ย.60)   -เสนอบทความ นพ.วิชัย เทียนถาวร อดีตปลัด สธ. กล่าวถึงนโยบายคลินิกหมอครอบครัวและทีมหมอครอบครัว ว่า 

เปน็ยุทธศาสตร์ส าคัญในการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ และเปน็การส่งแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์

ครอบครัวลงปฏิบัติงานในระดับต าบลเพื่อดูแลคนไทยทุกคนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ครอบคลุมคนไทยท่ัวท้ัง

ประเทศภายใน 10 ปี หากท าไดส้ าเร็จจะเป็นการพลิกโฉมหน้าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอีกคร้ัง และสอดคล้อง

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2559 ท้ังนี้ มีข้อเสนอ 2 ข้อหลักในการปฏิรูปด้านทาง

การแพทย์และสาธารณสุข  
    1.ยุทธศาสตร์เชงิรับ : เปน็การสร้างระบบสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วย ซึง่ไทยมีระบบบริการทางการแพทย์ท่ีสมบูรณ์

และทันสมัยท่ีสุด มีศนูย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยท่ีผลิตแพทย์และให้บริการทางการแพทย์ท่ีดีท่ีสุดอยู่ท่ัวประเทศ แต่

บริการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีอยู่ ยังไม่เพยีงพอกับความต้องการของประชาชน สว่นหนึ่งจาก

ประชาชนเพิ่มจ านวนมากข้ึน มีการเคล่ือนย้ายประชากร และเจบ็ป่วยมากข้ึน เกิดความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล 

จนน าไปสู่การฟ้องร้อง และ 2.ยุทธศาสตร์เชิงรุก : รัฐบาลจะตอ้งด าเนินการสง่เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้ความ

สนใจเปน็พเิศษต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการเปน็โรคของประชาชน และหาทางงดหรือควบคุมป้องกันปัจจยัเสี่ยงใหน้้อยลงหรือ

หมดไป  

 ต้นแบบ รพ.ประชารัฐ 

มติชน 
(2 ก.ย.60) 

 

  -เสนอบทความ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. น าสื่อมวลชนตรวจเยี่ยมรพ.น้ าพอง และรพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

ต้นแบบรพ.ประชารัฐ โดย นพ.วชิัย  อัศวภาคย์ ผอ.รพ.น้ าพอง ระบอุงค์ประกอบหลักในการท างานรูปแบบรพ.ประชา

รัฐ คือ 1.Public รัฐก่อสร้างตึกหรือสนับสนุนเคร่ืองมือแพทย์ 2.Private เอกชนสร้างอาคาร เครื่องมือแพทย์ การการ
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จ้างผู้พิการ 3.People ประชาชนมีส่วนร่วมบริจาคเพื่อสุขภาพด ี หากเจ็บปว่ยมีห้องพิเศษนอน โดยไม่เสียค่าใช้จา่ยเพิ่ม 
บริจาควันละ 3 บาท หรือปีละประมาณ 1,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารห้องพิเศษ 6 ชั้น 80 ห้อง คาดว่าจะแล้ว
เสร็จกลางปี 2561 เป้าหมาย หาก 10,000 คน รว่มจ่ายคนละ 1,000 บาทต่อปี จะได้ประมาณปีละ 10 ล้านบาท โดย
ร้อยละ 70 จา่ยค่าห้องคืนรพ. อีกร้อยละ 30 จะส่งนักเรียนทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและกลับมาท างานท่ีรพ. และน าไป

พัฒนาคลนิิกหมอครอบครัว ท างานเชงิรุกด้านสง่เสริมสุขภาพป้องกันโรค 
    นพ.อภิสิทธ์ิ ธรรมวรางกูร ผอ.รพ.อุบลรัตน์ กล่าวว่า รพ.อุบลรัตน์เป็นแห่งแรกท่ีมีอาคารห้องพิเศษ 20 ห้อง จาก

การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน นอกจากนี้ ยงัร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยการจ้างงานและ

ส่งมาท างานท่ีรพ. 
    นางสุรีดา แก้วนาร ีผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริง (ประเทศไทย) ตวัแทนชาวน้ าพอง มองว่า 

รพ.ประชารัฐเปน็รพ.ท่ีชาวบ้านจบัต้องได้ เหน็ได้จากการท่ีเจ็บปว่ยสามารถพักรักษาตัวห้องพิเศษได้ โดยจ่ายคนละแค่ 

3 บาทต่อวนั  

 
มติชนออนไลน ์
ผู้จัดการออนไลน ์
ส านักข่าวไทย 

(2 ก.ย.60) 
สยามรัฐ(4 ก.ย.60) 

สธ.-5 มหาวิทยาลัยรัฐผลิตนักรังสีเทคนิค 
   -เสนอข่าว นพ. โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยวา่ นักรังสเีทคนิคเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ขาดแคลน ปัจจุบัน สธ.มี
นักรังสีเทคนิค 1,771 คน ต้องการเพิ่มอีก 1,000 คน เพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า 2,700 คน และเต็ม

กรอบคือ 4,100 คน โดยรพ.รัฐ 193 แห่ง ยังไม่มีนักรังสีเทคนิค ส่งผลให้การวนิิจฉยัและรักษาโรคไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ สธ.จงึลงนามความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัยรัฐ คือ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.นเรศวร ม.สงขลา
นครินทร์ และม.ธรรมศาสตร์ ผลิตนักรังสีเทคนิครวมปีละ 50 คน โดยมีเงื่อนไขหลังจบการศึกษาต้องกลับไปท างานท่ี
บ้านเกิดตามระยะเวลาที่ก าหนด และระหว่างการเรียนจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาทต่อคนต่อปี           

 
มติชนออนไลน ์
เว็บไซตเ์ดลินวิส ์
ผู้จัดการออนไลน ์
(2ก.ย.60) 

กรมวิทยฯ์ พัฒนาสายพันธ์ุกล้วยน้ าว้า 
    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้วิจยัและพัฒนาสายพนัธ์ุ
กล้วยน้ าว้าพนัธ์ุไทย ชื่อ “กล้วยน้ าวา้พันธ์ุปากช่อง 50” ให้มีสารส าคัญต่างๆ มากกว่ากล้วยน้ าวา้ปกติ โดยเปิดตัวใน
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 14 และได้น ากลว้ยสายพันธ์ุท่ีวิจัยและพัฒนาไปปลูกในสวนสมุนไพรของกรมฯ 
และเริ่มถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรบ้างแล้ว นอกจากนี ้ ยังไดน้ าผลกล้วยดิบสายพันธุ์ดงักล่าวมาผลิตเปน็ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง ท้ังสบู่ สครับผิวหน้า สครับผิวกาย คลีนซิ่ง และบอดี้โลชัน โดยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ได้

ถ่ายทอดความรู้ท้ังเนื้อเยื่อกล้วยน้ าวา้พันธ์ุปากช่อง 50 และสูตรการผลิตเครื่องส าอาง ให้กับเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการท่ีสนใจน าไปปลูกหรือน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลติผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 สมุนไพร "พญายอ" 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์
(2ก.ย.60) 

 
 

    -เสนอข่าว ภญ.เอมอร ชัยประทีป อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นักวิจัยมทร.ธัญบุรี เปิดเผยวา่ ได้วิจัยและ

พัฒนาผลิตภณัฑ์ "แผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบพญายอ เพือ่บรรเทาอาการทางระบบผิวหนงั" และ "แผ่นฟิล์มยึด

ติดเยื่อบุเมือกเพื่อรักษาแผลในชอ่งปาก" จากสมุนไพรพญายอ ซึง่มีสรรพคุณรักษาและลดอาการอักเสบ ฆ่าเชื้อไวรัสได้

ดี เพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบนั โดยแผ่นแปะผิวหนังสารสกัดใบพญายอ จะช่วยบรรเทาอาการทางระบบผิวหนงั 

สามารถรักษางูสวัด ผดผื่นแพ้คัน แมลงสัตว์กัดต่อย ใช้แปะบริเวณท่ีมีอาการ เปลี่ยนทุก 4 ชัว่โมง สว่นแผ่นฟิล์มยึดติด

เยื่อบุเมือกเพื่อรักษาแผลในช่องปาก ได้แนวคิดมาจาก "วุ้นชุ่มปาก" โครงการในพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9  

ลักษณะเปน็แผ่นฟิล์ม แปะในชอ่งปาก 1 ชั่วโมงจะละลาย ปัจจบัุนได้พัฒนารสมินต์กลบกลิ่นและความขมของพญายอ 

อนาคตจะพฒันาเป็นรสช็อกโกแลต ซึ่งท้ัง 2 ผลิตภัณฑ์ใชไ้ด้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ ท้ังนี้ ผลิตภัณฑ์อยู่ในขั้นการจดสิทธิบัตร 

ยังไม่มีจ าหนา่ย 

 ว่านมหาเมฆ แก้หวัล้าน 

เดลินวิส ์
(2ก.ย.60) 

   -เสนอข่าว รศ.ดร.กรกนก อิงคนินนัท์ เมธีวิจัย หวัหนา้ศนูย์เทคโนโลยีสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร พร้อม

ด้วย ดร.จักรรินทร์ ศรวีิไล ร่วมกันเสนอผลงานวิจัย "ผลิตภณัฑ์บ ารุงผมท่ีกระตุ้นการขึ้นใหม่ของผม และผลิตภัณฑ์

ชะลอการเจริญของขนรักแร้และขนตามร่างกาย" พบว่า สารสกัดจากว่านมหาเมฆ พืชวงศ์เดยีวกับขม้ิน มีฤทธ์ิต้าน

ฮอร์โมนเพศชาย ด้วยกลไกยับยั้งเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทส สารหลักท่ีออกฤทธ์ิสูงสุดคือ "เจอมาโครน" ไดพ้ัฒนา
เปน็ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผม ส าหรับผู้มีปัญหาศีรษะล้าน จากการทดสอบประสิทธิภาพเชงิคลินิกในอาสาสมัครชาย 87 

คนที่ศีรษะลา้น พบว่า ช่วยเพิ่มการเจริญของผมอย่างมีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับกลุ่มยาหลอก และให้ผลเทียบเท่ากับยา

ไมน็อกซิดิล  แต่ผลจะดีย่ิงขึน้ถ้าใช้สารสกัดร่วมกับยาดังกล่าว  โดยได้จดสิทธิบัตรแล้วในปี 2559 นอกจากนี้ ยงัพบว่า 



                                                             สรุปข่าววันท่ี 2-4 กันยายน 2560 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

สามารถยับยั้งการเจริญของขนรกัแร้ด้วย ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงคลินิกในอาสาสมัครหญิง 30 คน ท้ังแบบ

สุ่มและควบคุมด้วยยาหลอก พบว่า อัตราการเจริญของขนรักแร้ลดลงอย่างมีนัยส าคญั จึงพฒันาโรลออน ชะลอการ

เจริญของขนรักแร้ โดยหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 4 สปัดาห์ สามารถลดการเกิดขนท่ีรักแร้ได้เป็นอย่างดี 

 

ข่าวสด 
(4 ก.ย. 60) 

อภ.ขึ้นทะเบียนขมิ้นชัน 

    -เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อภ. กล่าวว่า แอนติออกซ์ (Antiox) สารสกัดขม้ินชันในรูปแบบแคปซูลของ อภ.
ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. เป็นยาแผนปัจจุบัน ท่ีสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งไม่เคยมี

สมุนไพรได้รับการขึ้นทะเบียนในกลุ่มนี้มาก่อน จึงเป็นสมุนไพรตัวแรกท่ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบัน สามารถใช้

ทดแทนยาแผนปัจจุบันตัวอ่ืนท่ีมีสรรพคุณเช่นเดียวกันได้ คือ บรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม  

 

กรมประชาสัมพนัธ์

โพสต์ทูเดย์(3ก.ย.60) 

เตือนอย่าหลงเชื่อหมอเทวดา 

   -เสนอข่าว นพ.วศิิษฎ์ ตัง้นภากร อธิบดีกรม สบส. แนะน าประชาชนตัง้สติ พิจารณาทุกครั้งก่อนเลือกรับบริการ

รักษาพยาบาล อย่าหลงเชื่อเพียงค าบอกเล่าปากต่อปาก หรือการโฆษณาอวดอ้างตนเปน็หมอเทวดารักษาได้สารพัดโรค

หายขาด โดยเฉพาะการรักษาโรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน, โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต, โรคทางจิตเวช, โรคความดันโลหิต, 

โรคทางสมอง หัวใจและหลอดเลือด และโรคเอดส์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าสามารถรักษาให้

หายขาดได้ จงึให้ตัง้ข้อสงสัยวา่เปน็การโฆษณาโอ้อวดเกินจรงิ หากอยู่ใน กทม.ให้แจ้งมาที่กรม สบส.ทาง เฟซบุ๊ค 

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส.” หรือท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18830 (กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธ์ิ) ในวันและเวลาราชการ ในส่วนภูมิภาคให้แจง้ท่ีสสจ.เพื่อด าเนนิการตามกฎหมายต่อไป 

 

แนวหน้า(3ก.ย.60) 

อาหารวันสารทจีน 

   -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวนัดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยวา่ การเลือกซื้ออาหารไหวใ้นวนัสารทจีน ใหเ้ลือกอาหาร

ปลอดภัย เป็ด ไก่ ต้องสดใหม่ เน้นอาหารปรุงสุก สะอาด วัตถุดิบต่างๆ ก่อนปรุงควรน ามาล้างให้สะอาด โดยเฉพาะผัก

และผลไม้ ต้องล้างด้วยน้ าสะอาด 2-3 คร้ัง ผู้บริโภคควรเลี่ยงอาหารทอดด้วยน้ ามันมากเกนิไป ลดอาหาร หวาน มัน 

เค็ม เลือกใช้เคร่ืองปรงุรส เชน่ ซีอ๊ิว น้ าตาล น้ าปลาที่มีเคร่ืองหมาย อย. หรือ มอก.รับรอง ส่วนผู้ท่ีนิยมกินขนมเซ่น

ไหว ้เช่น ขนมเข่ง ขนมเทียน ซึง่มีส่วนประกอบหลักเปน็แปง้และน้ าตาล ต้องจ ากัดปริมาณในการกิน เพื่อไม่ให้รา่งกาย

ได้รับพลังงานมากเกินไป 

 

ข่าวสด ไทยโพสต์ 
(4 ก.ย.60) 

งบฯ ฟื้นฟูผู้พิการ 

     -เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรช านิ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในป ี 2560 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ จัดสรรงบประมาณส าหรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ 

787,095,600 บาท เฉลี่ย 16.13 บาทต่อประชากร ครอบคลุมท้ังอุปกรณ์เครื่องชว่ยส าหรับคนพิการ ค่าซ่อมแซม

อุปกรณ์ การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ค่าฝึกไมเ้ท้าขาวส าหรับคนพิการตาบอด และการสมทบกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จ าเปน็ระดับจงัหวดั มีคนพิการข้ึนทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1,285,925 คน อุปกรณ์

เคร่ืองช่วยความพิการท่ีมีการเบิก 5 อันดับแรก คือ 1.เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูระบบดิจิตอล 4,555 ชิ้น 2.รถนั่ง

คนพิการชนิดพับได้ท าด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ 2,673 คัน 3.ไม้เท้าอะลูมิเนียมแบบสามขา 1,752 ชิ้น 4.รถนัง่คน

พิการพับได้ท าด้วยโลหะแบบปรบัได้ 1,623 คนั และ 5.ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน 1,167 ชิน้  

     ส่วนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ในปนีี้ข้อมูลถึงเดือนพ.ค. มีผู้รับบริการแล้ว 634,622 คน หรอื 

2,034,186 คร้ัง เปน็กายภาพบ าบัดมากท่ีสุด ร้อยละ 71.72 รองลงมา จิตบ าบัด ร้อยละ 15.11 พฤติกรรมบ าบัด 

ร้อยละ 3.29 และกิจกรรมบ าบัด ร้อยละ 5.35 นอกนัน้เป็นการฟื้นฟูการได้ยิน การฟืน้ฟูสมรรถภาพการเหน็ และการ

แก้ไขการพูด เป็นตน้ ขณะท่ีการฝึกไม้เท้าขาว มีคนตาบอดรับบริการตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบนั 25,021 คน 

 
เดลินวิส ์

ประชุมกิจกรรมทางกาย 
   -เสนอสกู๊ปข่าว  สสส. ร่วมกับองค์การอนามัยโลก  จัดเวทีการประชุมด้านกิจกรรมทางกาย มีผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ประกอบด้วย ติมอร์เลสเต ไทย บังกลาเทศ ศรีลงักา มัลดีฟส์ อินเดีย 

อินโดนีเซีย ระดมความเห็นแนวทางการสนับสนนุกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรปูธรรมในแต่ละภูมิภาค ในหวัข้อ
แผนปฏิบัติการโลก เม่ือวนัท่ี 23-25 สิงหาคมท่ีผ่านมา  
        ศ.ดร.ฟิโอนา บูล ผู้จัดการโครงการเฝ้าระวังและการป้องกันกลุ่มประชากร องค์การอนามัยโลก ส านักงานใหญ่กรงุ
เจนวีา กล่าวว่า แผนปฏิบัติการโลกเพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมทางกายมีเป้าหมายให้ประชากรไม่ต่ ากว่า 100 ล้านคนทัว่

โลกมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นภายในปี 2573 ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และระบุว่า สวนลุมฯ เป็นตัวอย่างของการจัดการ



                                                             สรุปข่าววันท่ี 2-4 กันยายน 2560 8 
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พื้นท่ีสีเขียวท่ีดี ควรขยายไปทุกจุดในพืน้ท่ีเมือง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอชื่นชม

ประเทศไทย โดยสสส. และสธ. 
    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสานว่ม ผอ.ส านักสร้างเสรมิวิถี สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การขับเคล่ือนกิจกรรมทางกายในประเทศ

ไทยท่ีเปน็รูปธรรม สามารถเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมจาก 66.3% ในปี 2555 เปน็ 71.7% ในปี 2558 

และมีเปา้หมายท่ีจะเพิ่มถึง 80% ในอีก 3 ปีข้างหน้า รวมถึงเพิ่มประชากรไทยท่ีมีไล์ฟสไตล์กระฉับกระเฉง (Active 
Lifestyle) เช่น นักวิง่ นักปัน่ ขึ้นจาก 5 ล้านคนเปน็ 12 ลา้นคน ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา หลังจากนี้ คณะท างาน
ขององค์การอนามัยโลกจะเดินทางต่อไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ เพือ่รับฟังแนวคิดและข้อเสนอจากประเทศสมาชิก ก่อน

น าเสนอแผนปฏิบัติการสากลต่อท่ีประชุมสมัชชาอนามัยโลก เพื่อรับมติในเดือนพฤษภาคม 2561 ต่อไป 

 

ไทยโพสต์(3ก.ย.60) 

ภาพยนตร์เทิดพระเกียรต ิ

    -เสนอข่าว เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. เผยวา่ สพฉ.ได ้จัดท าโครงการพัฒนาและบูรณา

การการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉนิในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารโดยใช้อากาศยาน เรียกว่า "Sky doctor" โดยเริ่มตั้งแต่ป ี

2552 ด้วยความร่วมมือ ระหว่าง สพฉ. สธ. กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯ บริษทั กรงุเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กานต์นิธ ิ

เอวิเอชัน่ จ ากัด ปัจจุบัน Sky doctor มีเครือข่ายท่ัวประเทศ      และได้จัดท าภาพยนตร์สั้นเทิดพระเกียรติเรื่อง "ปีก

หมุน" เป็นการจ าลองเรื่องราวของหมออนามัยคนหนึง่ ณ หมู่บ้านตะเข็บชายแดน กับภารกิจต้องน าสง่หญงิสาวชาว

กะเหรี่ยงใกล้คลอดไปรักษาที่รพ.ในเมือง โดยทีมงานไดเ้ข้าไปถ่ายท าท่ีหมู่บ้านไล่ป้า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อให้

เห็นสภาพภูมิประเทศจริง และเข้าใจถึงความล าบากของการน าสง่ผู้ปว่ยเมื่อเกิดเหตเุจ็บปว่ยฉุกเฉิน รับชมได้ทางไลน์

ทีวี https://tv.line.me/ v/1960152  และช่องยูทูบ แชนแนล สพฉ. https://www.youtube.com/watch? 

v=qZgoALmn90k หรือติดตามข่าวทางเพจเฟซบุ๊กสพฉ. 

 
เว็บไซตเ์ดลินวิส ์
เว็บไซต์แนวหน้า 
ผู้จัดการออนไลน ์
(2ก.ย.60) 

เชียงรายฝนตกหนัก 
   -เสนอข่าว เม่ือเวลา 09.00น. วันท่ี 1 ก.ย. เกิดฝนตกหนกัในหลายพืน้ท่ีของ จ.เชียงราย ท าให้น้ าในล าน้ าแม่จนั

ทะลักเข้าท่วมพืน้ท่ีชุมชนในเขต ต.ป่าตึง และ ต.แม่จัน อ.แม่จัน อย่างหนัก นายอ าเภอแม่จันได้ระดมก าลังเจ้าหนา้ที่

ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสาธารณสุข เร่งช่วยเหลือชาวบ้านตลอดท้ังวนั 

 โรงงานเต้าหู้ก่อมลพิษ 

ข่าวสด 
(2ก.ย.60) 

   -เสนอข่าว นายวงศว์ิทย์ อัครวโรทัย สสอ.เบตง จ.ยะลา ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ าเต้าหู้ ของนายสมยศ ว่องพรรณ

งาม ตัง้อยู่เลขท่ี 19/3 ซอย 3 ถ.อรรถเวที ต.เบตง อ.เบตง หลังส านักนายกรัฐมนตรีมีหนงัสือสั่งการให้เข้าตรวจสอบ

ว่าชาวบ้านใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ โดยโรงงานมีการใชไ้ม้ฟืนยางพาราเปน็เชื้อเพลิง ท าให้เกิด

ควันไฟกระจายเข้าสู่บ้านเรือนรอบข้าง และขี้เถ้าตกใส่หลังคาบ้าน ท าให้เด็กและคนชราไดร้ับผลกระทบต่อระบบ

ทางเดนิหายใจ จงึได้แนะน าใหเ้ปลี่ยนใช้แก๊สแทน     
 ร้องเรียนโรงงานรีไซเคิลขยะ 

เดลินวิส ์มติชน 
 เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

(2ก.ย.60) 

    -เสนอข่าว บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ชาวบ้านกวา่ 1,000คน ร้องเรียนโรงงานคัดแยก

ขยะของบริษัทแห่งหนึง่ใน อ.ลาดหลุมแก้ว ส่งกลิ่นเหม็น ท าใหเ้ด็กเล็กป่วยเปน็โรคทางเดินหายใจและผดผ่ืนคัน 
      นายพษิณุ ประภาธนานนัท์ นายอ าเภอลาดหลุมแก้ว ระบวุ่า ได้รับทราบและติดตามปัญหามาโดยตลอด ได้ไปตรวจ
โรงงานรีไซเคิลขยะแล้ว และตั้งคณะกรรมการประชุมหารือการแก้ไข โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ อุตสาหกรรม

จังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ ฝ่ายปกครองท้องถ่ิน อบต.ลาดหลุมแก้ว ซึ่งท่ีผ่านมาไดเ้ชิญตวัแทนบริษัทขยะรีไซเคิล 

มาร่วมประชุมเพื่อหาทางออก แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ  
     ด้าน นายพงค์พนัธ์ นาคสวัสดิ์ ปลัดอบต.ลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า กองสาธารณสุข อบต.ลาดหลุมแก้ว ได้ไป

ตรวจสอบตามท่ีประชาชนร้องเรยีน แต่โรงงานไม่ให้ความร่วมมือ ส่วนการปิดโรงงานอ านาจการสั่งหยุดหรือพักกิจการ

อยู่ท่ีอุตสาหกรรมจังหวัด 

 

เว็บไซต์คมชัดลึก 

(3ก.ย.60) 

กลิ่นโรงงานปลาร้า 

   -เสนอข่าว กรณชีาวบ้านร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอวงัสมบูรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หลังจากโรงงานผลิต

ปลาร้าสง่กลิ่นเหม็นกว่า 3 ปี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิง่แวดล้อม สสจ.สระแก้ว สสอ.วังสมบูรณ์ นายกอบต.และ

เจ้าหน้าที่เกือบ ได้ลงพืน้ท่ีตรวจสอบโรงงานปลาร้าของ นางประนอม พินจิจันทร์ อาย ุ58 ปี ตัง้อยู่เลขท่ี 189 ม.1 ต.
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วังใหม่ อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ท้ังนี ้ผู้ประกอบการยอมรับว่า ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นจรงิ และอยู่ระหว่างการแก้ไขตามท่ี

เจ้าหน้าที่แนะน า โดยสัง่ใหป้รับปรุงระบบระบายน้ า บ่อเกรอะ ระบบบ าบัดน้ าเสียใหไ้ด้มาตรฐาน ซึ่งจากการตรวจสอบ 

พบว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากท้องถ่ิน ในลักษณะเปน็การตระเตรียมวัตถุในการผลิต

อาหาร โดยภายหลังแนะน าเพิม่เติมและลงบันทึกการเขา้ตรวจสอบ จะเข้าตรวจสอบติดตามการแก้ปัญหาอีกคร้ังใน

วันท่ี 25 ก.ย. 2560 นี ้

 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

(2ก.ย.60) 

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าด ี
    -เสนอข่าว ศ. สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวว่า ม.ขอนแก่น ได้ประกาศจัดตัง้
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าดี (CARI) เม่ือวนัท่ี 4 ม.ค. 2560 เพือ่การวิจัยเพื่อแก้ไขปญัหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดีอย่างยั่งยนื  
    ดา้น รศ.นพ.ณรงค์ ขนัตีแก้ว ผอ.สถาบันวิจัยมะเรง็ท่อน้ าดี กล่าววา่ การด าเนินงานของสถาบนัฯ แบ่งเปน็ 3 ด้าน 

ได้แก่ การวิจัย การบริการ และการศึกษาและการฝึกอบรม ซึ่งจะท าให้มีงานวิจัยต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ มี

ผลงานท่ีตีพิมพใ์นระดับประเทศและต่างประเทศ ทรัพย์สนิทางปญัญา บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์และเจ้าหน้าที่

ทางสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมท่ี

เก่ียวข้อง นอกจากนี้ จะรวบรวมคณะท างานท่ีมีความเชี่ยวชาญทุกๆด้าน จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวจิัยชั้นน าใน

ต่างประเทศ ให้มาท างานรว่มกันเป็นทีม และจะมีการท างานรว่มกับภาคีเครือข่ายในภาคเอกชน เช่น มูลนิธิมะเรง็ท่อ

น้ าดี ทั้งของไทย อังกฤษ และอเมริกา มูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปน็ต้น  

กรมประชาสัมพนัธ์ 
(2ก.ย.60) 

  -เสนอข่าว นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผวจ.ขอนแก่น เปน็ประธานพิธีเปิดกิจกรรม "วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับ

และต้านภัยมะเรง็ท่อน้ าดีกับมูลนิธิมะเรง็ท่อน้ าดีสัญจร คร้ังท่ี 65" ท่ีโรงเรียนขามแก่นนคร ต.ศลิา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

โดยมีห้องตรวจวนิิจฉัยโรค 10 ห้อง มีแพทย์ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยเคร่ืองอัลตราซาวด์ให้แก่กลุ่มเสี่ยง และ

นิทรรศการ “มะเร็งท่อน้ าด ีเพชฌฆาตเงียบของคนอีสาน” 
 ชมรมรวมพลังไทย ต้านภัยมะเร็ง 

ผู้จัดการสุดสัปดาห ์
(2ก.ย.60) 

  -เสนอบทความ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานชมรมรวมพลังไทยต้านภัยมะเรง็ กล่าวถึงความเปน็มาของชมรม ว่า 

เกิดจากการรวมตัวของผู้บริโภคนานาอาชีพท่ีตระหนักถึงภัยมะเรง็ท่ีคุกคามชีวิตคนไทย และการต้านภัยมะเร็งสามารถ

ท าได้ด้วยการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชนให้มากท่ีสุด  โดยไดเ้ผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคมะเร็ง ทาง 

youtube และ facebook รวมพลงัไทยต้านภัยมะเร็ง ท้ังนี้ การกินท่ีปลอดภัยมีหลักง่ายๆ คือ กินผัก 50% โปรตีน 30% 
ไขมัน 10% แปง้ 10%  

 

เดลินวิส ์
(4 ก.ย. 60) 

สสจ.นครพนมจัดแผนพัฒนาสุขภาพ 

    -เสนอข่าว นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นพ.สสจ.นครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

สุขภาพ จ.นครพนม ระยะท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 พร้อมบรรยายพิเศษ "ทิศทางการพัฒนาสุขภาพ จังหวัด

นครพนม" การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ จ.นครพนมครั้งนี้ จะเป็นการก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน

พัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนใน จ.นครพนม มีสุขภาพด ี
 

 กรมประชาสัมพนัธ์

(3ก.ย.60) 

การรับประทานยาแก้ปวด 

   -เสนอข่าว นพ.สวัสดิ ์ อภิวัจนีวงศ ์ นพ.สสจ.สมุทรปราการ เตือนผู้บริโภคอย่าใช้ยาแก้ปวดพร่ าเพรื่อ เพราะอาจ

ได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงของยา พร้อมแนะวิธีเลือกใช้ยาแก้ปวดอย่างถูกต้อง หากไม่เข้าใจปรึกษาเภสัชกร เพื่อ

ความปลอดภัยจากการใช้ยา 

 

ไทยโพสต์ 
(4 ก.ย. 60) 

คัดเลือกบุคลากรดีเด่นเนื่องในวันเอดส์โลก 

    -เสนอข่าว เนื่องในวันเอดส์โลก ประจ าปี 2560 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคคลหรือองค์กรท่ีท า

คุณประโยชน์ให้กับสังคมเสนอผลงานและประวัติท างานด้านเอดส์เพื่อเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันท่ี 1 ธ.ค. 2560 การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรดีเด่นมีท้ังหมด 8 

ด้าน ได้แก่ 1. บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. บุคคลดีเด่นด้านสังคม 3. สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น 4. สถาน

ประกอบการดีเด่น 5. สถาบันการศึกษาดีเด่น 6. ครอบครัวดีเด่น 7. องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 8. ชมรมหรือกลุ่มผู้

ติดเชื้อดีเด่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี โทร.0-2251-6711-5 ในวันและเวลาราชการ และ www.redcross.or.th 

 

http://www.redcross.or.th/

